

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN NHƯ THANH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-YT

Như Thanh, ngày tháng năm 2021

V/v tăng cường các biện pháp phòng  
chống dịch Covid-19 trên địa bàn  
huyện Như Thanh

Kính gửi:

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân 14 xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và sự đồng thuận, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, hiện nay dịch bệnh trên địa bàn cả nước đang diễn biến hết sức phức tạp; Đợt làn sóng thứ 4 về dịch Covid-19, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 14/5/2021 đã ghi nhận gần 600 ca mắc trong nước ở 26 tỉnh, thành phố. Trên địa bàn huyện, công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua đã đạt được một số kết quả bước đầu; nhưng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn huyện là rất cao do các nguyên nhân sau: (1) Số người dân sinh sống, làm việc ở nhiều tỉnh thành, nhất là tới đây học sinh, sinh viên đang học ở các thành phố lớn về nghỉ hè, trong khi các ca mắc bệnh tại các tỉnh, thành phố tăng nhanh và đều lây nhiễm từ cộng đồng; (2) Vẫn còn người trở về từ các vùng dịch nhưng không khai báo, khai báo không trung thực và kịp thời, gây khó khăn cho công tác giám sát, truy vết đối tượng; (3) Biến chủng mới của SARSCoV-2 có thời gian phát bệnh và tốc độ lây lan rất nhanh; (4) Một số cán bộ làm công tác phòng, chống dịch bệnh và một bộ phận Nhân dân còn có biểu hiện lơ là, chủ quan chưa nghiêm túc trong thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, như: Chưa thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng, còn tụ tập đông người ở các quán hàng vỉa hè, các điểm vui chơi thể thao nơi công cộng.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, hạn chế tối đa lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, thủ trưởng các đơn vị trên toàn huyện, các đồng chí trong BCĐ phòng chống dịch Covid 19 cấp huyện, UBND 14 xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tăng cường kiểm tra, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng chống Covid19.

Rà soát, phát hiện sớm các trường hợp trở về từ vùng dịch và có phương án, quyết định cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối người có dịch tễ F1, F2, F3, tổ chức phun độc, khử trùng; thực hiện nghiêm túc việc tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện như: Quán bar, các cơ sở kinh doanh karaoke, xông hơi, massage, spa, phòng tập gym, yoga, bi-a, các cơ sở cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet.

Không tụ tập đông người; thực hiện nghiêm “5K” theo quy định của Bộ y tế, nhất là việc giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn tại chợ, siêu thị, cửa hàng kinh doanh, cơ sở lưu trú, địa điểm kinh doanh quán ăn, quán giải khát, các điểm hoạt động thể dục, thể thao (các sân bóng đá, hoạt động thể dục thể thao, khuôn viên, nơi công cộng, các điểm vui chơi cho trẻ em trong siêu thị,...).

Qua kiểm tra, một số cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, nơi truy cập Internet, bi-a... vẫn còn lén lút hoạt động; nhiều quán ăn, quán giải khát, tại các vỉa hè (nhất là trên địa bàn thị trấn Bến Sung) còn tập trung rất đông người, không thực hiện khoảng cách, nhiều người không đeo khẩu trang... nhưng chưa bị nhắc nhở, xử lý nghiêm túc.

Giao UBND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thông báo cho các đơn vị có liên quan và yêu cầu mọi người dân chấp hành; Tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2. Đối với bệnh nhân đã khám, chữa bệnh ở Bệnh viện K Tân triều, hết đợt điều trị trở về địa bàn từ ngày 22/4/2021 đến ngày 14/5/2021 đã được lấy mẫu bệnh phẩm lần 01 âm tính thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà và tái khám tại Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hoá. Các trường hợp người nhà, người đi chăm bệnh nhân đã từng đến Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở 2, trở về địa bàn huyện từ ngày 22/4/2021 đến ngày 06/5/2021 đã được lấy mẫu bệnh phẩm lần 01 âm tính thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà. Nếu thực hiện không nghiêm túc sẽ yêu cầu chuyển vào khu cách ly tập trung của huyện tiếp tục cách ly đủ 21 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày, đồng thời xử lý hành chính theo quy định.

Giao cho Chủ tịch UBND xã, thị trấn, Giám đốc TTYT huyện chỉ đạo, theo dõi sát việc cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2, F3 và các trường hợp F1 đã kết thúc cách ly 21 ngày tại khu cách ly tập trung, tiếp tục cách ly 7 ngày tại nhà.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch tại cơ quan: tổ chức nghiêm túc kiểm soát, đo thân nhiệt, yêu cầu sát khuẩn, đeo khẩu trang đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người đến giao dịch. Ghi danh sách tất cả cá nhân, tổ chức đến giao dịch, làm việc trong ngày. Đẩy mạnh thực hiện in mã QR, dán vị trí dễ nhìn nhất để mọi người thực

hiện quét (có thể in nhiều bản để dán ở nhiều vị trí). Hướng dẫn cán bộ, người lao động, người đến giao dịch quét mã QR khi vào và ra khỏi cơ quan, đơn vị.

4. Trung tâm VHTTTT&DL, các xã thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng, tiếp sóng đài truyền thanh, phát thanh về các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch; thông tin tình hình dịch bệnh; xử lý các vi phạm...nâng cao nhận thức và ý thức phòng chống dịch trong cộng đồng. Tăng thời lượng phát sóng đài huyện thêm buổi trưa, từ 11h30 đến 12h hàng ngày về tình hình dịch bệnh.

BCĐ phòng chống dịch cấp Huyện sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện việc chấp hành không nghiêm túc trong phòng chống dịch theo Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện ở các địa phương, đơn vị; lơ là, không kiên quyết xử lý các vi phạm; không giám sát chặt chẽ các trường hợp đang cách ly tại gia đình, thì Chủ tịch UBND, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và bị xử lý nghiêm túc theo quy định.

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể cấp huyện; các đồng chí thành viên BCĐ cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND 14 xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- MTTQ, các đoàn thể cấp huyện;
- Lưu VT, PYT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Hoa**